

Gīn nh̄ không có nhīu nḡi bīt đ̄ c̄ giáo s̄ Nhan Thành v̄i nh̄ng công trình nghiên c̄u v̄ khoa h̄c, v̄ tr̄ và đ̄i s̄ng con nḡi. Sách c̄a ông xūt b̄n tr̄ c̄ 1975 h̄u nh̄ không còn tìm th̄y ̄ trong c̄ng nh̄ ngoài n̄ c̄, m̄t ph̄n th̄ t̄ l̄c và m̄t ph̄n l̄n b̄ Chính quȳn C̄ng s̄n Vīt Nam t̄ch biên và tiêu h̄y.



Nhan Thành (1925-2006)

Cách nay h̄n 2 năm tôi có c̄ may đ̄ c̄ bīt v̄ ông trong m̄t đ̄p tình c̄ ḡp l̄i nḡi b̄n đ̄ng môn cũ c̄a Quân tr̄ng Th̄ Đ̄c VNCH, anh Nguȳn Kim Nḡn.

Theo anh Nḡn cho bīt anh đ̄ mai m̄n bīt đ̄ c̄ Giáo s̄ Nhan Thành ḡn 50 năm qua s̄ gīi thīu c̄a k̄ s̄ Đ̄ng Kịch Nh̄ng, nḡi cùng khoá Th̄ Đ̄c v̄i anh Nḡn và tôi. Anh Nḡn đ̄ gīi cho tôi m̄t s̄ b̄n sao sách c̄a Gs Nhan Thành.

Tôi đ̄ c̄ bīt Giáo s̄ Nhan Thành sau nh̄ng năm dài nghiên c̄u và tr̄m t̄ ông đ̄ l̄i nhīu tác ph̄m quý giá v̄ khoa h̄c, trī t lý và đ̄o đ̄c. Nh̄ng quȳn sách căn b̄n cho khoa Kinh Luân, do ông sáng t̄o, ḡm ba b̄ môn : Thái Hòa, Qūc Thái và Thái Bình; trong đó ông trình bày t̄ng b̄ c̄ v̄ vũ tr̄, v̄ con nḡi và v̄ s̄ đ̄i x̄ c̄a nḡi v̄i nḡi đ̄ tìm ra chân lý đ̄a đ̄n gīi quȳt nh̄ng xung đ̄t, gây h̄n, chīn tranh ... gīa các cá nhân, gia đình, đoàn th̄ hay qūc gia h̄u mang đ̄n s̄ hoà h̄p và xây đ̄ng s̄ yên vui và h̄nh phúc vĩn c̄u cho con nḡi.

Theo Nhà báo Võ Long Trīu (c̄u T̄ng tr̄ng thanh niên c̄a Vīt Nam C̄ng Hòa năm 1966):

Có m̄t l̄n trong m̄t būi “h̄c t̄p c̄i t̄o” c̄a CSVN dành cho các chuyên gia c̄a Chính quȳn cũ (VNCH) nh̄ GS Vũ Qūc Thúc Tīn sĩ Nguȳn Văn H̄o, Võ Long Trīuk̄ s̄ Đ̄ng Kịch Nh̄ng đ̄ công khai ch̄ thuȳt c̄ng s̄n ch̄a hoàn ch̄nh và gīi thīu quȳn sách c̄a tác gī Nhan Thành có th̄ b̄ t̄c thêm cho lý thuȳt Mác-Lê đ̄ làm cho cán b̄

VC vô cùng ph̄n n̄

(H̄i ký c̄ a Võ Long Trī u)

Theo anh Nguȳn Kim Nḡn :

Giáo s̄ Nhan Thành đã l̄n l̄t khám phá nhīu s̄ kīn khoa h̄c tr̄ng đ̄i trong các ngành V̄t lý Thūn Toán,, Sinh h̄c... nh̄ C̄ h̄c Vi B̄c (The Vibratory Mechnics); Nguyên nhân Thâm sâu c̄ a Đ̄ng L̄c h̄c (Profound Cause of the Fundamental Laws of Dynamics); Năng l̄ng T̄ch Đ̄ng (The Inframotrice Energy); Ngūn ḡc c̄ a Vũ Tr̄ và S̄ S̄ng (The Origin of the Universe and Life); Sinh v̄t Đ̄a Trang (Polyvial Living Being); Lūt Tàn phá Chuȳn trong H̄ th̄ng các C̄p Sinh v̄t (The Law of Successive Destruction in the System of Different Levels of Living Beings)....Các thành qū trên đã đ̄c c̄ n hành thành sách và m̄t s̄ đã đ̄c đ̄ng t̄i trên “Đ̄c san Khoa h̄c K̄ thūt” c̄ a H̄i Khoa h̄c K̄ thūt Gia Vī t Nam tr̄c năm 1975.

Theo Đ̄ng Kích Nh̄ng, (c̄ u T̄ng tr̄ng Công Chánh (1969-1975) , c̄ u Phó Th̄ t̄ng (4 - 1975) c̄ a VNCH) :

Tôi đ̄c bīt Giáo s̄ Nhan Thành h̄i năm 1958, vào đ̄p Giáo s̄ xin chánh ph̄ Vī t Nam C̄ng hòa tr̄ c̄p đ̄ có th̄ thí-nghīm thêm v̄ b̄ máy ACRA (l'Accélérateur à Contre-Réaction Accumulée - B̄ máy Tăng T̄c l̄c b̄ng Ch̄ng Ph̄n l̄c Đ̄n) .

Tôi đ̄c giao nhīm v̄ đ̄nh giá đ̄-án B̄ máy ACRA. Do đó, trong sūt năm năm qua, tôi đã xem xét k̄ l̄ng các công trình nghīn c̄u khoa h̄c c̄ a Giáo s̄ Nhan Thành, và càng ngày tôi càng thâu th̄p nhīu b̄ng ch̄ng xác đáng ch̄ng t̄ cho tôi r̄ng Giáo s̄ Nhan Thành là m̄t nhà thông thái l̄i l̄c nh̄t mà tôi đ̄c bīt, và còn là m̄t ngūi đã hy sinh đ̄i mình đ̄ tìm đ̄m l̄i cho nhân lōi s̄ Hīu Bīt th̄ cs̄ .

Đ̄n năm 1960, Giáo s̄ Nhan Thành đã quȳt đ̄nh nḡng vīc th̄c- hīn b̄- máy ACRA, cũng nh̄ nḡng vīc nghīn c̄u v̄ khoa h̄c k̄ thūt, đ̄ b̄t đ̄u t̄p trung nghīn c̄u vīc sáng l̄p m̄t ngành khoa h̄c m̄i : khoa h̄c Nhân luân.

Theo anh Ngôn cho biết thêm :

Khoa Nhân Luân là ngành khoa học, mà theo Giáo sư Nhan Thành, rất thiết yếu cho sự Tồn tại của nhân Văn minh hiện tại của Nhân loại, thiết yếu cho Hạnh phúc và sự Thịnh vượng cá nhân, thiết yếu cho sự Thuần thục Hòa hòa trong các mối liên hệ giữa Người và Người, giữa các Giai cấp, các Đẳng phái, các Tôn giáo... trong Xã hội, thiết yếu cho sự Thịnh vượng của mỗi Quốc gia, và thiết yếu cho nhân Thái bình Trừng thế giới.

Giáo sư Nhan Thành nhận định rằng chỉ khi nào Khoa học Nhân Luân đã được phổ biến rộng rãi trên toàn Cầu thì việc nâng đỡ các sáng kiến lớn về khoa học kỹ thuật, như việc thực hiện “Đ án Bộ máy ACRA” cũng sẽ không còn bị đổ vào các tham vọng bất chính để gây ra những thảm họa cho Nhân loại.

Trước năm 1975 , được quan tâm trên vế Giáo sư Nhan Thành, K s D ã ãng Kích Nh ãng ã h ãt lòng trợ giúp Giáo sư Nhan Thành về nhu cầu, và được th i v ãn ãng s ã tài trợ c ãa gi ãi khoa h ãc kỹ thuật gia, giúp cho Giáo sư Nhan Thành có thể s ãm hoàn thành việc sáng ãp ra ngành Khoa học Nhân Luân.

Từ năm 1960 đến năm 1972, Giáo sư Nhan Thành đã lần l ãt hoàn ãt việc sáng tác và ãn hành ba bộ môn chính về c ãa ngành Khoa học Nhân Luân: Thái Hòa, Quốc Thái ,và Thái Bình.

Tiếp theo đó, Giáo sư Nhan Thành đã có kế hoạch thành ãp “M ãt Tr ãn Quốc T ã Khoa h ãc Nhân Luân”, có chi nhánh t ãi m ãi N ãc trên Th ã gi ãi, ã ph ã bi ãn ngành Khoa học Nhân Luân trên toàn Cầu. Công cuộc trên ã bị ãng tr ã bị B ãn c ã 30/04/1975.

Giáo sư Nhan Thành ã ãi Việt Nam sau 1975 . Qua s ã quan sát t ãng t ãn các hành vi sai trái mà Chính quyền C ãng s ãn Việt Nam gây ra ã ãi s ã ãi ã ãng thâm hiểm c ãa các N ãc C ãng s ãn ãn ãnh, Giáo sư Nhan Thành ã phát hi ãn ra hàng ngàn chân lý về các sai ãm kinh t ã và chính tr ã c ãa ch ã ã ãng s ãn mà Giáo sư ã ãn ã ãt nêu ra ãi theo h ãn 4000 trang c ãa lu ãn ãn “K ã ngh ã và Ch ã ã”. Cùng th ãi gian ã, Giáo sư Nhan Thành ã gi ãi nhu cầu ãn ki ãn ngh ã ãn các c ãp ãnh ão trung ã ãng c ãa Chính quyền C ãng s ãn Việt Nam ã yêu cầu h ã

chính mặt đối diện người cai trị gây quá nhiều thiệt hại cho Dân cho Nước.

Kể từ ngày trên là vào đêm 24 tháng 9 năm 1985, lực lượng công an Cộng sản Việt Nam đã đột nhập vào gia của Giáo sĩ Nhân Thành để lục soát và tịch thu toàn bộ sách vở, báo chí, bút tích, dụng cụ nghiên cứu và thí nghiệm khoa học... Tổng cộng hơn 3 tấn, trong đó báo chí "Kính và Chết" là chủ mà Công an CSVN gán cho Giáo sĩ Nhân Thành tội danh "Tuyên truyền chống chế độ Cộng sản" và bắt giam Ông vào khám Phan Đăng Lưu hơn hai năm.

Đến năm 1987, Giáo sĩ Nhân Thành lâm trọng bệnh và được chuyển đến bệnh viện của khám Chí Hòa. Nơi đây, các y sĩ đã đề nghị Chính quyền CSVN thả Giáo sĩ Nhân Thành vì bệnh tình quá trầm trọng.

Sau khi về nhà, Giáo sĩ Nhân Thành đã nộp đơn xin Chánh phủ Hoa Kỳ cho sang định cư ở Hoa Kỳ và đã được chấp thuận. Giáo sĩ Nhân Thành đã sang định cư ở Texas Hoa Kỳ vào năm 1989. Năm 1991 Ông đã di chuyển đến Washington DC.

Trong khoảng cuối đời, sinh sống tại Hoa Kỳ, Giáo sĩ Nhân Thành đã tập trung vào việc hoàn thành tác phẩm "Đóa Trang và Sự Sống" ('Polyvial' and Life) bằng song ngữ Việt-Anh, khoảng 3000 trang.

"Đóa Trang và Sự Sống" là một tác phẩm triết luận khai chi tiết và cẩn thận soi sáng các ý niệm về Sự Sống, về Sinh vật Đóa trang, về Linh hồn... mà Giáo sĩ Nhân Thành đã nêu ra một cách khái quát trong "Thiên của Luôn".

Tại Hoa Kỳ, Giáo sĩ Nhân Thành đã cho xuất bản 3 tác phẩm song ngữ Việt-Anh: "Bản Tuyên ngôn Thành lập Mặt Trận Quốc tế Khoa học Nhân Luân", "Kinh Trùng Xuyên", và "Phản Hồi của 'Đóa Trang và Sự Sống'".

Trải qua một thời gian hơn hai năm trong cảnh khốn cực nghiệt ngã của trại giam Phan Đăng Lưu, khi tuổi đời đã cao, khi nhìn cho Giáo sĩ Nhân Thành đã lâm trọng bệnh, những Ông đã phẫn nộ và vì căn bệnh được cấp dưỡng hoàn thành tác phẩm "Đóa Trang và Sự Sống". Giáo sĩ Nhân

Thành cho biết đó là tác phẩm chưa đăng nhúng số kiến khoa học vô cùng quan trọng mà Ông muốn lưu lại cho đời.

Sau khi hoàn tất công trình “Đóa Trang và Sự Sống” và xuất bản công trình Phần I của tác phẩm này, Giáo sư Nhân Thành đã qua đời ngày 16 tháng 11 năm 2006.

Đến nay tiếp tục truyền bá tư tưởng của GS Nhân Thành anh Nguyễn Văn Ngôn, ở Úc Châu, với sự trợ giúp của các đồng nghiệp ở Hoa Kỳ, đã nỗ lực năm dài công sức sưu tầm các tài liệu và sách báo của giáo sư Nhân Thành để có dịp phổ biến lại cho người Việt khắp nơi. Nay anh Ngôn đã đánh máy lại toàn bộ sách Kinh Luân (Thái Hòa, Quốc Thái và Thái Bình) gồm 4000 trang in kèm công trình phổ biến trên trang điện tử (websites) do chúng tôi thiết lập.

(Xin xem Bài tâm thư của Nguyễn Kim Ngôn trong số báo này)

Qua websites này để các giới tìm thấy những bài viết rất hữu ích của giáo sư Nhân Thành đã để lại.

Đây cũng là món quà tinh thần mà anh Ngôn đã tặng cho đồng nghiệp trong dịp Giáng sinh và năm mới.

Xin cảm ơn anh Nguyễn Kim Ngôn và xin trân trọng giới thiệu cùng các giới và thân hữu.

Đến các websites Nhân Thành :

<http://nhanthanh.webs.com/>

<http://nhanthanh.webs.com/index.html>

Tác Giả: Mai Th̄nh

Thứ Hai, 27 Tháng 12 Năm 2010 09:59
